



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๒๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/  
รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พงษ์ธรรมกุล)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล)/  
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)/ /คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก/  
ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-  
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย/  
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผู้อำนวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์/  
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองกลาง/  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดีมีคุณธรรม เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อัญเชิญพระราชกระแส ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รวบรวม ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการระดมสมองในการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดกิจกรรมในและ นอกหลักสูตร เพื่อให้อุดมศึกษาได้รับความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและนำไปปลูกฝัง ให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยมีหัวข้อการสัมมนา ดังนี้

๑. เหตุและผลในการจัดสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดีมีคุณธรรม
  ๒. กรอบความคิดในการสัมมนา
  ๓. สรุปสาระสำคัญการระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตร เพื่อให้อุดมศึกษาสร้างคนดีแก่บ้านเมือง
- ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า การสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นเรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยต้องสร้างนักศึกษาต้นแบบ ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่ กิจกรรมสำคัญคือ การพัฒนาสติและสมาธิ เพื่อให้ศึกษามีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงการพัฒนาสติและสมาธิแก่อาจารย์และบุคลากรให้เป็นต้นแบบที่ดี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสติและสมาธิของผู้เรียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. มอบให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และคณบดีพัฒนา นักศึกษา พิจารณาแนวทางการบ่มเพาะหรือปลูกฝังและถ่ายทอดทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างคนดีคน เก่ง โดยพิจารณากิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องดังกล่าว เช่น กิจกรรมบริการสังคม การจัดหา แหล่งเรียนรู้ เวที เพื่อสร้างโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งศักยภาพของตนเอง ตลอดจนกิจกรรมการรับน้องใหม่ เพื่อให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดทัศนคติ ที่ถูกต้องไปยังรุ่นน้อง

๒. มอบให้ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มุลเมือง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และทุกคณะ สำนัก วิทยาลัย วิทยาเขต พิจารณาดำเนินการเรื่องสร้างรายวิชาที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา

๓. มอบให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) และฝ่ายพัฒนา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ หาแนวทางในการจัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาสติและสมาธิ แก่อาจารย์และบุคลากร เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษา

๔. มอบให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) และ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง พิจารณาดำเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ